



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ส่วนการคลัง สำนักงานอธิการบดี

โทร.15626

ที่ อว 8702.4 / 944

วันที่ 15 กันยายน 2565

เรื่อง แนวปฏิบัติเรื่องหลักฐานการเบิกจ่ายกรณียกเลิก หรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เรียน หัวหน้าส่วนงาน/ หัวหน้าหน่วยงาน

เนื่องจากปัจจุบันยังพบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีบุคลากรบางรายที่จะเดินทางไปราชการ หรือ เข้าร่วมฝึกอบรม ตรวจสอบเชื้อไวรัสโคโรนา ก่อนวันเดินทางไปราชการจึงทำให้ไม่สามารถเดินทางไปราชการตามที่ได้รับอนุมัติได้ และทำให้มีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกิดขึ้นจากการไม่สามารถเดินทางไปราชการนั้นได้

ในการนี้เพื่อให้ส่วนงาน / หน่วยงาน เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศ สำหรับบุคลากร และ นิสิต นักเรียน ได้โดยถูกต้องเรียบร้อยเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยอ้างอิงจาก หนังสือเวียนกระทรวงการคลังที่ กค0408.4/ว35 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องการขออนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ และการจัดประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 มีมติอนุมัติให้ออกแนวปฏิบัติเรื่องการเบิกจ่ายกรณียกเลิก หรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้

1. กรณีหน่วยงาน / ส่วนงาน อนุมัติให้บุคลากร และนิสิต นักเรียน เดินทางไปราชการ เข้าร่วมฝึกอบรม ให้เบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามที่กำหนดในหนังสือเวียนที่ กค 0408.4/ว35 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 โดยใช้หลักฐานการจ่ายที่ได้จ่ายจริง
2. ในกรณีที่บุคลากร และนิสิต นักเรียน ตรวจสอบเชื้อไวรัสโคโรนาก่อนการเดินทาง ให้รายงานผลการตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนาต่อหัวหน้าส่วนงานทราบ และแนบเอกสารใบรับรองแพทย์
3. เสนออธิการบดี อนุมัติการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ / เข้าร่วมฝึกอบรม และเบิกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ตามที่จ่ายจริง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติ

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ